



ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำนักสื่อสารสัมพันธ์ ฝ่ายสนับสนุนการบริหาร
โทร. 0-2283-5016-7 โทรสาร 0-2261-5648 www.bot.or.th

ฉบับที่ 6/2546

เรื่อง การเรียกเก็บเงินตามเช็คข้ามเขตสำนักหักบัญชี 3 วันทำการ

นายเชษฐทวี เจริญพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ ด้านปฏิบัติการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แถลงว่า ธปท. จะเปิดให้บริการระบบการเรียกเก็บเงินตามเช็คข้ามเขตสำนักหักบัญชีที่ลดเวลาเรียกเก็บเงินลงเหลือเพียง 3 วันทำการ (ระบบ B/C – 3D) แก่ธนาคารสมาชิก ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2546 เป็นต้นไป โดยในระยะแรกจะดำเนินการที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) ก่อนในภาคกลางก่อน โดยนำระบบ B/C – 3D มาใช้งานที่ศูนย์หักบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรวงศ์ ซึ่งสาขานาคารที่ตั้งอยู่ในกทม. และปริมณฑล สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็คข้ามเขตสำนักหักบัญชีที่ส่งจ่ายกับสาขานาคารผู้จ่ายในภาคกลาง 22 จังหวัดได้ใน 3 วันทำการ

ในระยะต่อไปประมาณไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ จะขยายเขตการเรียกเก็บเงินให้ครอบคลุมสาขานาคารผู้จ่ายที่ตั้งอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้ง ธปท. จะพิจารณาร่วมกับธนาคารสมาชิกในการนำระบบ B/C – 3D ไปดำเนินการในจังหวัดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจต่อไป

การเรียกเก็บเงินตามเช็คข้ามเขตสำนักหักบัญชีในระบบ B/C – 3D ได้ปรับวิธีการเรียกเก็บเงินที่ปฏิบัติอยู่เดิมคือ ขนส่งตัวเช็คไปเรียกเก็บยังสำนักหักบัญชีจังหวัดของผู้ส่งจ่ายเช็ค (ปลายทาง) เปลี่ยนเป็นวิธีส่งเรียกเก็บแบบต้นทาง ให้ธนาคารผู้รับฝากเช็คข้ามเขตสำนักหักบัญชี ส่งเช็คเพื่อเรียกเก็บที่สาขาหลักของธนาคารผู้จ่าย ณ สำนักหักบัญชีจังหวัดที่รับฝากเช็คนั้นผ่านระบบ B/C – 3D โดยสาขาหลักของธนาคารผู้จ่ายจะดำเนินการหักบัญชีผู้ส่งจ่ายแทนสาขาผู้รักษาสัญชี และแจ้งผลการคืนเช็คในวันทำการที่ 3 โดยนับรวมวันแลกเปลี่ยนเช็คเข้าด้วย

ในการดำเนินงานระบบเช็คเรียกเก็บ B/C – 3D ได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการปฏิบัติงาน กล่าวคือ ศูนย์หักบัญชี ได้นำเทคโนโลยี web application มาใช้ในการรับส่งข้อมูลการเรียกเก็บระหว่างธนาคารสมาชิกกับศูนย์หักบัญชีฯ ด้านธนาคารสมาชิกได้นำระบบการตรวจสอบลายมือชื่อผู้ส่งจ่ายบนเช็คกับภาพลายมือชื่อ (signature image) มาใช้ในการตรวจสอบลายมือชื่อผู้ส่งจ่ายแทนสาขาผู้รักษาสัญชี

การส่งเช็คเรียกเก็บข้ามเขตสำนักหักบัญชีผ่านระบบ B/C – 3D ดังกล่าว จะถือประโยชน์ต่อลูกค้าของธนาคารพาณิชย์ โดยผู้ฝากเช็คจะทราบผลการเรียกเก็บเงินและสามารถใช้เงินได้รวดเร็วขึ้นจากเดิม 6 วันทำการ เหลือ 3 วันทำการ นับจากวันรับฝากเช็ค ระบบใหม่นี้จะแล้วเสร็จในภาคกลางก่อน และจะขยายไปดำเนินการยังพื้นที่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในช่วงต้นปี 2547

ธนาคารแห่งประเทศไทย

12 กุมภาพันธ์ 2546